

แนวทางการปฏิบัติในการยกเว้นค่าเบี้ยปรับให้กับโครงการที่ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

การยกเว้นค่าเบี้ยปรับให้กับโครงการที่ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน การจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีของกองทุนเป็นสูญ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ วรรคสอง มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

เหตุที่ขอยกเว้นค่าเบี้ยปรับ	แนวทางการปฏิบัติ	เอกสาร/หลักฐาน
๑. ภัยธรรมชาติ		
๑.๑ กรณีเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย (ทั้งกรณีโครงการถึงกำหนดชำระหนี้ และโครงการที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระหนี้)	๑. เป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยของจังหวัด หรือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานโครงการทำให้ไม่สามารถชำระหนี้คืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	- ประกาศพื้นที่ประสบภัยของจังหวัดหรือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เอกสาร/หลักฐานแสดงว่าได้รับผลกระทบ/ความเสียหาย เช่น ภาพถ่าย รายงาน ความเสียหาย เป็นต้น
๑.๒ กรณีเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย		
(๑) กรณีโครงการถึงกำหนดชำระหนี้	เป็นโครงการที่ประสบภัยธรรมชาติและภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานโครงการทำให้ไม่สามารถชำระหนี้คืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	- เอกสาร/หลักฐานแสดงว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติและได้รับผลกระทบ/ความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่ได้รับการรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ - เอกสาร/หลักฐานแสดงว่าได้รับผลกระทบ/ความเสียหาย เช่น ภาพถ่าย รายงาน ความเสียหาย เป็นต้น

เหตุที่ขอยกเว้นค่าเบี้ยปรับ	แนวทางการปฏิบัติ	เอกสาร/หลักฐาน
(๒) กรณีโครงการที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระหนี้	<p>๑. เป็นโครงการที่ประสบภัยธรรมชาติ และภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานโครงการทำให้ไม่สามารถชำระหนี้คืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. หน่วยงานของรัฐ/องค์กรเกษตรกร ต้องแจ้งเหตุที่ประสบภัยธรรมชาติ พร้อมทั้ง รายงานข้อมูลผลกระทบ ให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ภายใน ๓๐ วัน หลังประสบภัยธรรมชาติ เพื่อตรวจสอบ/สำรวจความเสียหายเบื้องต้น</p>	<p>- เอกสาร/หลักฐานแสดงว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติ และได้รับผลกระทบ/ความเสียหาย จากภัยธรรมชาติที่ได้รับการรับรอง จากหัวหน้าส่วนราชการของ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่</p> <p>- เอกสาร/หลักฐานแสดงว่า ได้รับผลกระทบ/ความเสียหาย เช่น ภาพถ่าย รายงาน ความเสียหาย เป็นต้น</p> <p>- เอกสารแสดงว่าได้แจ้งเหตุ ที่ประสบภัยธรรมชาติ ให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ภายใน ๓๐ วัน หลังประสบภัย ธรรมชาติ</p>
๒. โครงการที่ได้รับอนุมัติ เป็นการดำเนินการ ตามโครงการของรัฐบาล	<p>๑. เป็นโครงการที่มีมติคณะรัฐมนตรี รองรับ</p> <p>๒. โครงการประสบปัญหาเป็นเหตุให้ การดำเนินงานหยุดชะงักหรือไม่สามารถ ดำเนินงานโครงการต่อไปได้</p>	<p>- มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เอกสารชี้แจงปัญหา ซึ่งเป็นเหตุให้การดำเนินงาน หยุดชะงักหรือไม่สามารถ ดำเนินงานโครงการต่อไปได้ พร้อมเหตุผล</p>
๓. ยังไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณชดเชย	หน่วยงานของรัฐได้ขอตั้งงบประมาณ ชดเชยจำนวนหนี้ที่ค้างชำระกองทุน สงเคราะห์เกษตรกรทั้งหมดแล้วและยัง ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณชดเชย	- เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า หน่วยงานของรัฐได้ขอตั้ง งบประมาณชดเชย และผลการพิจารณา

เหตุที่ขอยกเว้นค่าเบี้ยปรับ	แนวทางการปฏิบัติ	เอกสาร/หลักฐาน
๔. เหตุอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ	เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรเป็นกรณีๆ ไป	- เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา - ข้อมูล/หลักฐานที่แสดงว่าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงประจักษ์ เช่น ไม่สามารถชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้ เป็นต้น

หมายเหตุ: ปรับตามมติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการปฏิบัติในการยกเว้นค่าเบี้ยปรับให้กับโครงการที่ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม พร้อมทั้ง มอบหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พฤษภาคม ๒๕๕๙